



๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อคณะกรรมการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ และได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๒ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการจัดการแข่งขันกีฬา การแบ่งเขตพื้นที่จัดการแข่งขัน ชนิดกีฬา และรุ่นการแข่งขัน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมรูปแบบ ชนิดกีฬาและการจัดการแข่งขัน เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต่อไป นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน แจ้งและอนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานท่านตามรายชื่อ ที่เป็นคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๐ ๑๖๕๐

โทรสาร ๐ ๔๕๖๐ ๑๖๘๓

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
กำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑
(โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์)

๑.	นายวัชรินทร์ เดชเดชะ	ครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยว
๒.	นายวิรัช หมวดประโคน	ครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์